



ปีที่ 44 ฉบับที่ 136 วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

### สำนักวิทยฯ จัดการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐโดยใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ผ่านโปรแกรม ELLIS Academic โดยวิทยากรจากบริษัท อินโนเวทีฟ บิสเนส จำกัด การ จึงขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สมัครเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557	รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 11.00 น.
	รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 15.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557	รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 11.00 น.
	รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ การอบรมจะอบรมวันละ 2 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง ณ ห้อง 1939 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สนใจแจ้งชื่อ พร้อมระบุวัน และรอบที่ท่านสะดวกเข้าร่วมอบรมได้ที่ศูนย์ภาษา ติดต่อกุณพานิต แผ่นทอง หรืออีเมลล์ phanit\_phe@nstru.ac.th โทรศัพท์ 075-377136, 075-809835 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งถึงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  
ทุกท่าน รับคำสั่งกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ที่คณะ  
ที่ท่านสังกัด หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย [www.nstru.ac.th](http://www.nstru.ac.th)

คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน ประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง  
E- mail [pr@nstru.ac.th](mailto:pr@nstru.ac.th) หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
นครศรีธรรมราช

## ม.ราชภัฏนครฯ รับนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัคร  
นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทสอบ  
คัดเลือกทั่วไป (กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้) เพื่อเข้า  
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีกำหนดการดำเนินงานการ  
รับสมัครดังต่อไปนี้

จำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร ระหว่างวันที่ 21  
มกราคม 2557 – 21 มีนาคม 2557

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2557

การสอบวัดความสามารถพื้นฐาน วันที่ 2 เมษายน  
2557

การสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ วันที่ 21 เมษายน  
2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 30 เมษายน 2557

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 15 – 16  
พฤษภาคม 2557 ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่  
[www.nstru.ac.th](http://www.nstru.ac.th)

ส่วนการประกาศผลการสอบคัดเลือกและสอบ  
สัมภาษณ์นักศึกษา ประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2557  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชขอเลื่อนการประกาศผล  
การสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ  
ประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2557 เนื่องจากเหตุการณ์  
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นเหตุให้จำเป็นต้องเลื่อนการ  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา  
ดังนี้

1. ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จากเดิมวันที่ 24  
มกราคม 2557 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2557

2. การสอบสัมภาษณ์ จากเดิมวันที่ 29 มกราคม 2557  
เป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

## ม.ราชภัฏนครฯ ขอเชิญผู้สนใจ ทั่วไปร่วมการแข่งขันเดิน – วิ่ง “ราชภัฏนครฯ มินิมาราธอน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง “ราชภัฏ  
นครฯมินิมาราธอน” ครั้งที่ 10 ซึ่งถวายเป็น  
พระราชทานสมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน  
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เริ่ม  
แข่งขันเวลา 06.00 น. ณ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ประเภทการ  
แข่งขันมีทั้งประเภทมินิมาราธอน  
ระยะทาง 10.5 กม. และประเภทฟันรัน  
ระยะทาง 3.5 กม. และประเภท VIP รับ  
สมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกเพศทุกวัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  
ของมหาวิทยาลัย [www.nstru.ac.th](http://www.nstru.ac.th)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
นครศรีธรรมราช ขอให้บุคลากรใน  
สังกัดที่ศึกษาต่อ รายงานผลการศึกษา  
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  
2556 ตามแบบฟอร์มนำส่งการรายงาน  
ผลการศึกษาและแบบรายงานผล  
การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี  
การศึกษา 2556 เสนอผู้บังคับบัญชา  
ตามลำดับภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม  
2557

# เจาะแจะริมรั้ว

สวัสดีค่ะชาวมหาชัยสารทุกท่าน วันนี้เรามีเรื่องราวดี ๆ มาฝากกันอีกแล้วนะคะ กับ การเก็บตกเรื่อง ไก่ลัดตัวรอบรั้วมหาวิทยาลัยที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบกัน



..ช่วงสายๆ บรรยากาศคึกคักของเช้าวันพุธที่ผ่านมา มีใครผ่านไปทางตึก RACE บ้างรึเปล่านั้น? ... ใครผ่านไปแถวนั้นก็คงจะได้เห็นบรรยากาศครึกครื้นที่บริเวณ โถงใหญ่ด้านล่างกันแล้ว ส่วนใครที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปด้อม ๆ มอง ๆ กิจกรรมสุดแสนพิเศษ ไม่ต้องเสียใจค่ะ วันนี้เรามีประมวลภาพกิจกรรมมาฝาก เพื่อนๆชาวมหาชัยสารกันด้วย แขนงนำกิจกรรมในครั้งนี้นี้ไม่ใช่คนอื่นไกลเลยละ ก็คือ

อาจารย์ยูคาริ (Ms.YukariNumakura) อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ประจำศูนย์ภาษาที่น่ารักของพวกเรานั่นเอง เราทราบมาว่าวันนี้อาจารย์จะจัดหลักสูตรพิเศษโดยการสอนทำซูชิอาหารประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกให้นักศึกษาในชั้นเรียน แล้วเราจะพลาดได้งัยละคะ งานนี้ต้องไปร่วมแจมซะหน่อย



อาจารย์ยูคาริ (Ms.YukariNumakura)



บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน นักศึกษาทุกท่านมีรอยยิ้มบนใบหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความสุข จากการได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง และเสียงหัวเราะของอาจารย์ยูคาริที่มีออกมาเป็นระยะๆ ก็ทำให้ทีมงานของเราในฐานะผู้สังเกตการณ์รู้สึกอบอุ่นกับบรรยากาศที่สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพดี ๆ ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์กลุ่มนี้เป็นอย่างมาก ประกอบกับช่วงสุดท้ายที่มีการลิ้มรสชาติซูชิที่ผ่านการพิถีพิถันด้วยฝีมือของตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิต ทำให้เราได้เห็นรอยยิ้มกว้างๆ และเสียงหัวเราะอย่างเต็มเสียงของคณะนักศึกษาและอาจารย์ยูคาริอีกครั้ง...แหม...อดยิ้มตามไม่ได้จริงๆ...บอกได้เลย...กิจกรรมดีดีแบบนี้ต้องกด Like ค่ะ...



...พลัปลิงยามเช้า...



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ปีมะโรง เหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ ก็จะถึงงาน “ราชภัฏวิชาการ” ปีนี้จัดระหว่างวันที่ 9- 13 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายอาทิ การอบรมเชิงการประชุมวิชาการ เวทีคุณภาพและการวิจัยชั้นเรียน คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้สอน และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา และการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน

วันนี้มาโฟกัสกันที่กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 10 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ นี้ สำหรับมีอาชีพมีประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. ให้ร่วมแข่งขัน ส่วนท่านที่ไม่ถนัดกับระยะทางไกลๆ ก็มีประเภทฟันรันไว้เป็นทางเลือก กับระยะทางเพียง 3.5 กม. ที่ท่านสามารถเดินบ้าง วิ่งบ้างตามอัธยาศัย ไม่ต้องมุ่งมั่นเพื่อผลแพ้ชนะ แต่เน้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท ซึ่งจะมีถ้วยรางวัลให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันในประเภทนี้ทุกท่าน

ขณะนี้ก็มีผู้สมัครแล้ว 26 คน นำทีมโดยอดีตอธิการบดี และอธิการบดีคนปัจจุบัน ของมรภ.นศ. ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ และรศ.วิมล คำศรี ที่มรภ.อธิการบดีก็ไม่น้อยหน้ามาทั้ง ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง อาจารย์ธเนศวร์ นูริรัตน์ ดร.สมปอง รักษาธรรม ผศ.ดร.จตุพร อัครวิไลวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีอาวุโส ศิริพันธ์ ก็ไม่พลาด นอกจากนี้ก็ยังมีระดับคณาบดีให้ความสนใจ ผศ.ณอม เลขาพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ที่ได้มารายงานตัวสมัครเรียบร้อยแล้ว ส่วนผอ.โรงสาธิตฯอาจารย์จำเริญ คงไกร ก็ไม่พลาดเช่นกัน

หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวจก. คุณสุธีรา พูลสิน และคุณกฤตวรรณ สรภัทรนนท์ ยังคงเหนียวแน่นอย่างเช่นปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับสองนำหลานคุณณัฐชย์ภัส แก้วพุ่มรังสี และคุณฐิตาภรณ์ คำพุทธ แห่ง สนส. ปีนี้ก็ไม่ได้พลาดเช่นกัน เจ้าของหอพักมานพศิลป์ “สูงตูด” บำรุง วุฒิมานพ (อดีตเจ้าหน้าที่ของมหาลัย) บอกลุงยังไหวขอวิ่งด้วยคน ผศ.รัตต์ พิลาธิราช พิธีเกษียณอายุราชการไปหมดๆ บอกพิตร่างกายรอมานานแล้วขอวิ่งด้วย คุณธนาวุฒิ เลื่อนธรรม แห่งกองพัฒนานักศึกษา เป็นพนักงานมหาวิาลัยสายสนับสนุนคนแรกที่สมัคร และอาจารย์สุริทร์ ทองทศ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ หรือพ่อหมอบของสาววก็สนใจวิ่ง

ผู้สนใจภายนอกก็มาทันหลายท่าน คุณพิชิต ยีโกบ pv. เฟอ์นี่เทค พ.ต. สุเทพ อัยราคม ชมรมวิ่งกองทัพภาคที่ 4 คุณบรรจง หงษา วิทาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช คุณวัลลภณี แก้วคง โรงเรียนนมหราช 3 คุณพนเนตร ทองขวัญ วิทาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช คุณศุภร ตั้งบวรพิเชฐ สุราษฎร์ธานี ส่วนคุณกมลบุญเมือง ได้ไต่ใหญ่ของงานนี้ ไม่ยอมลงเองแต่ขอส่งลูกสาวสุดเลิฟ น้องเบญจวัลย์ บุญเมือง มาวิ่งล่าถ้วยรางวัลแทน เช่นเดียวกับน้องอืดลูกชายสุดหล่อของแม่แอ๊ด เด็กชายเจษฎา ไชยเดช ที่ติดใจบรรยากาศในปีที่แล้ว ปีนี้ก็เลยขอแม่ร่วมลงแข่งอีกรอบ สำหรับผู้สนใจที่จะร่วมแข่งขันในประเภท VIP จะรับทั้งหมด 57 คน (57 ปีราชภัฏนคร) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ณ งานการเงินสำนักงานอธิการบดี

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำสอนของท่าน ว.วชิรเมธี “เคล็ดลับหน้าใสของพระพุทธเจ้า” มีดังนี้ “ไม่หวนละห้อยถึงความหลัง จ่อจดอยู่กับขณะปัจจุบัน ผิวพรรณจึงผ่องใส” สวัสดิดีคะ